






# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

26 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>นโยบายคนไทยห่างไกล NCDs</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, prd., pptvhd)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดมหกรรม Kick off คนไทยห่างไกล NCDs “NCDs ดีได้ ด้วยกลไก อสม.” พร้อมบรรยาย “รู้จักคาร์บ รู้จักน้บ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน” ที่ จ.ศรีสะเกษ ระบุ อสม. นับคาร์บได้ 100% พร้อมส่งต่อความรู้ความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมมารกินไปสู่ประชาชนได้อีกกว่า 5.4 แสนคน มีคลินิก NCDs Remission ใน รพ.ทุกระดับ และศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs ครบทุกอำเภอ ช่วยลดการเกิดผู้ป่วย NCDs รายใหม่ และช่วยผู้ป่วยแล้วมีสุขภาพดีขึ้น พร้อมเผยปี 2567 รพ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ มีสัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ถึง 70% ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศ</p>	
<p> <b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>มาตรการรับมือฝุ่น PM2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ: นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, news1live, sondhitalk, NBT, thebangkokinsight, voicetv)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ว่าเป็นปัญหาระดับภูมิภาคที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศในอาเซียน โดยเน้นการลดการเผาในพื้นที่ที่มีการเผาสูง ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น การปรับปรุงมาตรฐานการเผา และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ส่วนเรื่องการ Work From Home สามารถพิจารณาได้ในกรณีที่กระทบต่อการดำเนินงานมากเกินไป ซึ่งช่วยลดการเดินทางและลดฝุ่น ส่วนการทำงานออนไลน์สำหรับหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชน ยังอยู่ในขั้นตอนการหารือรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับมาตรการเร่งด่วน รัฐบาลใช้งบฯ 140 ล้านบาท ในการให้ประชาชนขึ้นรถไฟฟ้ามหานคร เพื่อช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและปัญหาฝุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, กท.ธุรกิจ, ch7)</p> <p>- กรุงเทพฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีฝุ่น PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน เพื่อเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากฝุ่นละออง สร้างสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p><b>คำแนะนำด้านสุขภาพ</b></p> <p><b>1. ออกกำลังกายช่วงค่าฝุ่นสูง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ch3plus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานเปิดกีฬาสัมพันธ์สาธารณสุขสุโขทัย ร่วมใจ ขยับกาย ห่างไกล NCDs แนะนำประชาชนช่วงฝุ่น PM2.5 สูง ให้ออกกำลังกายในร่ม พร้อมเน้นย้ำช่วงเทศกาลตรุษจีนขอทุกคนร่วมป้องกันฝุ่น-ควัน ใช้ธูปขนาดสั้น เผากระดาษเงินกระดาษทองทีละน้อย ช่วยกันดูแลกลุ่มเสี่ยง ส่วนอาหารตรุษจีน ให้ทำความสะอาดวัตถุดิบให้ทั่ว ปรับปรุงวิธีปรุงเพื่อลดหวาน มัน เค็ม ด้วยการต้ม นึ่ง อบ หรือยำ แทนการทอด และเพิ่มเมนูผักต่าง ๆ และกินของหวานให้น้อยลง หรือกินผลไม้หวานน้อยแทน ขอให้ปรับปรุง ใส่ใจวิถีกิน เพื่อฉลองตรุษจีนอย่างมีสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>- ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สธ. ด้านการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 แนะนำประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งเปิดสะพานพระราม 10" วันที่ 26 ม.ค. ให้ตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนตัดสินใจร่วมกิจกรรม หากค่าฝุ่นเกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. ควรสวมหน้ากากอนามัย และหากเกิน 75 มคก./ลบ.ม. ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้าน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีมาตรการลด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝุ่น เช่น การฉีดพ่นน้ำ การแจกหน้ากากอนามัย และติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น สำหรับผู้ที่รู้สึกไม่พร้อมในการวิ่งจริงจัง แนะนำให้เข้าร่วมพิธีเปิดหรือเปลี่ยนเป็นการเดินแทน พร้อมใช้หน้ากาก N95 หากต้องอยู่ในพื้นที่นาน ส่วนผู้ที่ไม่เคยฝึกซ้อม ไม่ควรสวมหน้ากากวิ่งเพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย</p> <p><b>2.แนะนำห้องปลอดฝุ่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สธ. ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในนามศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพฝุ่น PM2.5 เผยแพร่คลิปคำแนะนำประชาชนในการรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัว แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นในช่วงที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน โดยการ "การจัดทำห้องปลอดฝุ่นในบ้าน" ซึ่งจัดเป็นคลิปวิดีโอโดยกรมอนามัย ตามหลักการ "กั้นไม่ให้ฝุ่นเข้า ไล่ออกไม่ให้ฝุ่นอยู่" เน้นทำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น</p>	
<p><b>รายงานสถานการณ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, thebangkokinsight, changmainews, mcot, thestandard, thaipbs)</p> <p>- ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศประจำวัน 25 ม.ค. 68 พบเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล หลายพื้นที่อยู่ในระดับสีแดง พื้นที่ภาคกลาง/ ตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานการณ์โดยรวมเกินเกณฑ์มาตรฐานหลายจังหวัด ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ม.ค. 68 ยังคงมีแนวโน้มเกินเกณฑ์มาตรฐานหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่อื่นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สถานการณ์จะบรรเทาหลังวันที่ 27 ม.ค. เนื่องจากอัตราการระบายอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น ลมที่ค่อนข้างแรง และสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายฝุ่นละอองมากยิ่งขึ้น</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ผนีกำลังแก้ปัญหาพอดเค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, INN, thailandplus)</p> <p>- นพ.วิฑิต สถงษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า จากกรณีจนท.ตำรวจตรวจสอบคอนโดมิเนียมฝั่งธนพบห้องดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุมและเป็นแหล่งผลิตสารเสพติด “พอดเค” ออย. มีความห่วงใยต่อปัญหาการนำวัตถุเสพติดไปใช้ในทางที่ผิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนอย่างร้ายแรง จึงเร่งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลหาที่มาของการลักลอบผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย พร้อมร่วมกันปราบปรามการแพร่ระบาดของวัตถุเสพติดดังกล่าว</p>	-
<p><b>ส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม LGBTQ+</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า รพ. สธ. มอบหมายให้กรมอนามัย ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะในกลุ่ม LGBTQ+ โดยได้แสดงความชื่นชมกรมอนามัยสำหรับการเปิดพื้นที่ และริเริ่ม “โครงการสร้างความรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)” โดยกรมอนามัย ตั้งเป้า 2 ปี มีแกนนำองค์กร ชุมชน 1,300 คน ใน 13 เขตสุขภาพ ให้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมเตรียมพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมความรู้สุขภาพจิต จัดการความเครียด สุขภาวะทางเพศและการอนามัยเจริญพันธุ์</p>	-
<p><b>สิทธิประโยชน์คนข้ามเพศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, news1live, thebangkokinsight, INN, pptvhd, thebetter, ejan)</p> <p>- นายอนุทิน พลิกขานต์ถักดี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า สธ. ขานรับนโยบายกฎหมายสมรสเท่าเทียมของรัฐบาล และให้ความสำคัญนอกจากการดูแลสุขภาพทางกายแล้ว ยังให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิการดูแลสุขภาพทางใจให้กับประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองฯ ด้วย รวมถึงประชากรในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนี้ ดังนั้น ในการพิจารณางบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2568 สปสช. จึงจัดสรรงบฯ145.63 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนบริการสิทธิประโยชน์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใหม่ คือ บริการด้านสุขภาพสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศ เพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายกว่า 200,000 ราย โดยรวมถึงบริการยาฮอร์โมนบำบัดด้วย</p>	
<p><b>ภาษีความเค็ม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก</p> <p>- เสนอบทความ กรณีที่กรมสรรพสามิตมีแผนที่จะจัดเก็บภาษีความเค็ม เนื่องจากคนไทยติดการบริโภคเค็มมากเกินไป โดยเริ่มจากขนมขบเคี้ยว ซึ่งจะมีความชัดเจนในปี 2568 นี้ ซึ่งจะถูกเก็บตามปริมาณโซเดียมต่อผลิตภัณฑ์ในอัตราภาษีแบบขั้นบันได โดยรัฐตั้งเป้าให้คนไทยลดการบริโภคเค็มให้ได้ 30%</p> <p>- รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เผยว่า คนไทยบริโภคโซเดียมเฉลี่ย 4,351 มก./วัน สูงกว่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก และส่งผลให้มีผู้ป่วยโรค NCDs กว่า 22 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 400,000 คน/ปี กรมควบคุมโรคได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การใช้เครื่องวัดความเค็มในชุมชน การปรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหาร การรณรงค์ลดบริโภคเค็ม และผลักดันมาตรการภาษีโซเดียม เพื่อลดความเสี่ยงโรค NCDs และยกระดับสุขภาพของประชาชน</p>	-
<p><b>ตำแหน่งประธานชมรมรพศ./ รพท.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผอ.รพ.สระบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป คนที่ 20 แทน นพ.อนุกุล ไทยถนอม ณ ที่ครบวาระ 2 ปี</p>	-
<p><b>ปัญหานโยบายเพิ่มศักยภาพ รพศ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ตามที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ได้มอบนโยบายเพิ่มศักยภาพ รพศ. 35 แห่ง เพื่อให้สามารถรักษามะเร็งได้ครบคลุมมากขึ้น โดยลดการพึ่งพาพรพ.โรงเรียนแพทย์ เน้นเพิ่มเครื่องมือและบุคลากร แต่พบว่าในการเพิ่มบุคลากรสายวิชาชีพ เช่น นักรังสีการแพทย์ ยังมีความท้าทาย เนื่องจากขาดแคลนและเอกชนดึงตัวไป ต้องให้ความมั่นคงเพิ่มตำแหน่งข้าราชการ โดยเฉพาะความหวังในร่างกฎหมายแยก สธ. ออกจาก ก.พ.</p> <p>- นพ.อนุกุล ไทยถนอม ณ ที่ ผู้อำนวยการ รพ.ราชบุรี ระบุว่า รพศ. มีศักยภาพในการรักษามะเร็งเพิ่มขึ้น โดย รพ.ราชบุรีสามารถให้บริการรักษามะเร็งได้ครบทั้งการฉายแสง เคมีบำบัด และผ่าตัดมะเร็ง. นอกจากนี้ ชมรม รพศ./รพท. ยังเสนอให้ สปสช.อนุมัติ “มะเร็งรักษาทุกที่” โดยไม่ใช้ใบส่งตัวเพื่อเรียกเก็บเงิน แต่ยืนยันว่าใบส่งตัวเพื่อสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์ยังจำเป็น สำหรับการไปส่งตัววินิจฉัยที่นั่น รพ.ในสังกัด สธ. ได้เริ่มใช้งานแล้ว และกำลังขยายไปทั่วประเทศ</p>	-
<p><b>ตรวจสอบกรณีไม่ส่งผู้ป่วยไป รพ.ตามสิทธิ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- รอ.นพ.อัฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สปพ. ได้รับการประสานงานเรื่องร้องเรียนจากนายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรมว.สธ. กรณี ผู้ปฏิบัติการของมูลนิธิรายใหญ่แห่งหนึ่ง ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินแล้ว แต่กลับนำส่งผู้ป่วยไปยัง รพ. ที่ไกลจากที่เกิดเหตุเกือบ 30 กิโลเมตร สุดท้ายผู้ป่วยเสียชีวิต ตนได้สั่งการให้สอบสวนเท็จจริงทันที ในวันที่ 24 ม.ค. โดยเชิญมารดาผู้เสียชีวิตและอาสาสมัครของมูลนิธิมาเพื่อสอบสวนเท็จจริง แต่กระบวนการสอบสวนยังไม่เสร็จ จำเป็นต้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินให้ถึงที่สุด รวมทั้งได้เตรียมเสนอความเห็นเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป</p>	-
<p><b>วิจารณ์กรณีสถาบันวัคซีนแห่งชาติมอบของขวัญให้ช่อง 3</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestatestimes</p> <p>- เมื่อ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา พญ.สุนทร ชื่นกิจมงคล รองผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้เข้าพบและมอบของขวัญที่ระลึกให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2568 พร้อมแสดงความขอบคุณช่อง 3 ที่ช่วยในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนแก่สาธารณชน โดยมีนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวให้การต้อนรับ เหตุการณ์นี้ทำให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติถูกโจมตีจากชาวเน็ต เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อออนไลน์ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ชี้แจงว่า สถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์กับสาธารณะ และสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างเป็นมิตรร่วมกัน เน้นให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับสังคมต่อไป</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
-	-